

## **Pabrikang salamin tagapagtustos iba't ibang mga kinakailangan ng 5mm 6mm 8mm 10mm windows pader kaligtasan ng pinto toughened glass**

Tulad ng kilala, ang salamin ay may mga pakinabang ng mataas na ilaw na paglilipat, mababang gastos, at sari-saring pagpili. Anti-pagnanakaw, pag-save ng enerhiya at pandekorasyon na mga tampok.

Paggamit: transparent float glass, ultra-clear na low-iron glass, kulay na float glass, solar reflective glass, tempered glass, wine glass, safety glass Mababang E, nakalamina na baso, [hubog na baso](#) ay maaaring maging uri ng window glass, acid-etched glass, pagkakabukod Glass at [salamin ng salamin](#), pati na rin ang bagong teknolohiya ng salamin sa PDLC film tulad ng matalinong baso.



Ang mataas na transparency ng transparent na float glass ay nagsisiguro na ang sapat na ilaw ay maaaring dumaan sa Windows.

Ang pattern na salamin at may nagyelo na baso ay nagbibigay-daan para sa mataas na ilaw na paghahatid, ngunit protektahan ang privacy ng translucent na hitsura.

Ang marumi na baso at salamin ng salamin ay pinadali ang kontrol ng solar at pag-iimpok ng enerhiya.

Ang pag-insulto ng baso - patunay ng init at tunog.

Ang pinakamataas na baso ng kaligtasan para sa basag na baso o nakalamina na baso, ang katawan ng tao ay hindi nakakapinsala at may ilang mga function na anti-theft.

Binago ng pelikula ng matalinong salamin ng PDLC ang boltahe ng kontrol sa pagitan ng mga transparent at malabo na pag-andar, at ang matalinong nakalamina na salamin ay nagbibigay-daan sa mga bintana ng forsmart.



## Ang window glass ng KXG

1. Ang palamuti ng glazing ay may anti-aging at paglaban sa epekto.
2. Ekonomiko, environmentally friendly, at mahusay na window glass.
3. Ang iba't ibang mga kumbinasyon ng salamin ay magagamit para sa iyo upang pumili.
4. Mahigpit na kontrolin ang kalidad ng baso, walang mga gasgas, walang mga bula, walang mga dumi.
5. Bilang karagdagan sa tumpak na proseso ng tumpak na pagguhit ng sukat.

## KXG i-export produkto package



## Ang serbisyo ng salamin sa bintana ng KXG

Matugunan ang mga pangangailangan ng customer batay sa data na inirerekumenda ng customer na data ng uri ng baso.

Teknolohiya sa paggawa ng salamin, advanced na kalidad ng inspeksyon processis advanced.

Suporta sa propesyonal na baso ng propesyonal at pangkalahatang serbisyo.